

ข่าวประชาสัมพันธ์



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12 Songkhla

สคร.12 สงขลา แนะนำ “New Normal – New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้”

สำนักงานป้องกันการควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) 1 กรกฎาคม ประจำปี 2563 ตามแนวคิด “New Normal – New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้”

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) เพื่อเป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักในทุกกลุ่มประชากรให้เห็นความสำคัญของการทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง การรับการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อลดความกังวลใจ ได้รับความรู้และทักษะในการป้องกัน การดูแลรักษาสุขภาพ และหากผลตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวี จะได้เข้ารับการรักษารวดเร็ว ลดการเสียชีวิตจากโรคเอดส์

“กระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการสุขภาพให้กับประชาชนทั้งตรวจฟรีและรักษาฟรี โดยมีประเด็นสื่อสาร ปี 2563 คือ New Normal – New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้” ดังนี้

เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลในวันเดียว คนไทยทุกคนที่มีบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และครอบคลุมทุกกลุ่มวัย รวมไปถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้โดยความสมัครใจ ตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เอชไอวี รักษาเร็ว เมื่อตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็ว ทำให้ไม่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนและมีสุขภาพดี โดยการกินยาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ จนสามารถลดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดต่ำกว่า 1,000 copies ต่อซีซีของเลือด ซึ่งผู้ที่อยู่ในภาวะดังกล่าว จะไม่ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีผ่านทางเพศสัมพันธ์ หรือ Untransmittable ช่วยลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปสู่คู่อื่นๆ และหากพบการติดเชื้อเอชไอวี ควรเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว

เอชไอวี ป้องกันได้ หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการปรึกษาโดยความสมัครใจและเป็นความลับ การรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว รวมทั้ง บริการดูแลสุขภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อแก่คู่ และการชวนคู่มารตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น

หากพบว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการปรึกษาเพื่อป้องกันให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และมีทางเลือกอื่น เช่น การใช้ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (Pre - Exposure Prophylaxis หรือ PrEP) การใช้ยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (Post - Exposure Prophylaxis หรือ PEP) ไม่ควรใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดร่วมกัน

และเนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) 1 กรกฎาคม 2563 สคร.12 สงขลา ได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันถุงยางอนามัย ให้แก่ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชน รวมทั้ง สนับสนุนสื่อรณรงค์ ป้ายไว้นิวส์ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 7 จังหวัด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. 1422

ข่าวโดย: กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

E-mail: pr_dpc12@hotmail.com (30 มิถุนายน 2563)



168 ถ. สงขลา-นาทวี อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 90000



0 7433 6080 ต่อ 29 / โทรสาร 0 7433 6080

